



Đặc Sủng Nền Tảng Phong Trào Cursillo

Tham chiếu: Bài nói do anh Juan Ruiz trình bày trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc tại Hofstra University, Hempstead, New York - ngày 26-7-2013

I. GIỚI THIỆU

Nhiều Cursillistas ít nghe nói về Đặc Sủng cho nên thường nghĩ rằng "Đặc Sủng" chỉ là một trong nhiều sáng kiến thêm vào PT Cursillo mà thôi.

Thật ra, kể từ Khóa Hội Thảo Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera ở Đảo Mallorca, Tây Ban Nha, năm 1994, người ta đã nói về "Đặc Sủng Nền Tảng" của Phong Trào Cursillo" rồi. Sau ba Đại Hội Cursillo Hoàn Vũ tại Roma mà Đại Hội cuối cùng vào tháng Năm vừa qua (2013) với sự hiện diện của đương kim Giáo Hoàng Phanxicô, người ta liên tục nghe nói về Đặc Sủng Nền Tảng của tất cả những phong trào trong Giáo Hội và của nhiều cộng đồng mới được thành lập đã được Giáo Hội công nhận. Từ ngữ này được sử dụng trong Giáo Hội để chỉ những Quà Tặng hay Ôn Sủng Đặc Biệt của Chúa Thánh Thần.

II. ĐỊNH NGHĨA TỪ NGỮ "ĐẶC SỦNG"

Tiếng Anh, trong Tự Điển Mục Vụ (Pastoral Dictionary - editorial verbo divino, 1988) từ ngữ "charism" có nghĩa là "món quà", tương đương với "ơn sủng", "ơn gọi" hay "sức hấp dẫn". Một cách thực tế, từ ngữ này đồng nghĩa với những "phần vụ và sinh hoạt" Và định nghĩa trên ghi tiếp "Vi thể các đặc sủng là những tác động của Chúa Thánh Thần đối với một tín hữu riêng biệt nào đó; những đặc sủng này không bao giờ do con người đòi hỏi, và cũng không được cơ quan chính thức nào của Giáo Hội ban cho, cũng không có được do việc lãnh nhận các phép Bí Tích."

Định nghĩa giải thích thêm, "Trong ý nghĩa riêng của nó, Đặc Sủng có thể được định nghĩa như một ơn gọi cụ thể liên tục nhằm phục vụ cộng đồng Kitô hữu, được cấu thành và xây dựng trên một nền tảng thường trực, và nhằm phục vụ anh chị em mình trong tình yêu thương." Và tự điển ghi thêm, "Đặc sủng không thể được đoán trước về hình thức như thế nào, nhưng phải được khám phá và chấp nhận, luôn luôn mới mẻ, đòi buộc phải có một hành động tế nhị trong việc phán đoán, cân nhắc và lắng nghe Chúa Thánh Thần trong Cộng Đồng Giáo Hội."

Còn về thần học, từ ngữ "charism" được định nghĩa như "một quà tặng Thiên Chúa ban cho những người Chúa chọn, không cho riêng người nhận mà cho vì lợi ích của toàn thể cộng đồng và Giáo Hội."

III. NHỮNG NÉT ĐẶC TRUNG CỦA ĐẶC SỦNG

Từ các định nghĩa nói trên, chúng ta có thể nói rằng trong mỗi đặc sủng, chúng ta có thể phân biệt được bốn nét đặc trưng sau đây:

1. **Quà tặng của Chúa Thánh Thần:** Các định nghĩa trên cho thấy rõ đặc sủng là món quà của Chúa Thánh Thần, và do đó không thể sai lầm được. Vì thế không ai có thể sửa đổi đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban cho. Kitô hữu lãnh đạo có toàn quyền và tự do chọn lựa đặc sủng theo ý muốn của mình để phục vụ Giáo Hội, do đó chỉ cần học hỏi, tìm hiểu, và áp dụng trong đời sống theo đúng cách thức, đường hướng và phương pháp của đặc sủng đã chọn. Có nghĩa là phải trung thành với tính cách chân thực của bất kỳ đặc sủng nền tảng nào.

PT Cursillo cũng có "Đặc Sủng Nền Tảng" riêng để hoạt động, và được Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội, được thể hiện vào năm 1944 tại Đảo Mallorca, Tây Ban Nha, do một nhóm giáo dân dưới sự hướng dẫn của Ông Eduardo Bonnín Aguiló.

2. **Được ban cho một cá nhân hay một nhóm:** Lịch sử PT Cursillo cho thấy rõ Ông Eduardo Bonnín Aguiló với sự cộng tác của một số bạn hữu được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn. Chính Ông Bonnín đã nhiều lần chia sẻ ông đã sinh hoạt với một số bạn Kitô hữu và sau đó với một vài linh mục, Điều hiển nhiên là Đặc Sủng hình thành PT Cursillo được Chúa Thánh Thần tuôn tràn trong con người ông Bonnín.

3. **Vì lợi ích của cộng đồng:** Ngày 20 - 8 - 1944, Khóa Cursillo đầu tiên ghi vào lịch sử đã được tổ chức tại Căn Nhà Nghỉ Mát Mari Pins ở Cala Figuera vùng Santany trên Đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Kể từ ngày đó cho đến nay, 2013, gần 70 năm PT Cursillo đã lan rộng khắp Năm Châu và đã chứng tỏ nhiều người trên thế giới tiếp tục hưởng lợi ích của phương pháp Cursillo nhờ tình bạn mang tình yêu Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người.

4. **Được Giáo Hội công nhận:** Đặc Sủng Nền Tảng PT Cursillo đã được Giáo Hội công nhận qua các triều đại Giáo Hoàng: như ĐGH Phaolô VI, hiện diện trong Đại Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ I tại Roma năm 1966, ĐGH Chân Phước Gioan-Phaolô II, xuất hiện trong Đại Hội Ultreya kỳ III tại Roma năm 2000, và ĐGH Bênêđictô XVI trong Đại Hội Thế Giới kỳ II của các Phong Trào Giáo Hội và các cộng đồng tân lập trong năm 2006, và ĐGH đương kim Phanxicô hiểu rõ PT Cursillo mặc dù ngài chưa tham dự Khóa Cursillo Ba Ngày, nhưng đã nâng đỡ PT Cursillo trong TGP Buenos Aires, Argentina của ngài trước khi lên ngôi Giáo Hoàng. Ngoài ra, PT Cursillo cũng được đa số hàng giáo phẩm ưu ái khuyến khích và hỗ trợ trong các giáo phận khắp thế giới. Đặc biệt, Hội Đồng Tòa Thánh Về Giáo Dân đã chính thức nhìn nhận PT Cursillo qua ĐHY Joseph Cordes trong quyển sách "Những Dấu Chỉ Hy Vọng" (Signs of Hope).

IV. ĐẶC SỦNG CỦA PT CURSILLO

PT Cursillo đòi buộc phải tổ chức một Khóa Tinh Huấn trọn ba ngày, từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa nhật, để có thể trình bày về Đặc Sủng Cursillo một cách đầy đủ. Khóa Học này thường được gọi là Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần, hoặc ngắn gọn hơn, Khóa Cuối Tuần.

Như đã nhiều lần nhấn mạnh, mọi ơn sủng hay đặc sủng tuyệt đối đều đến từ Chúa Thánh Thần, có giá trị ngang nhau và bổ túc cho nhau, chứ không bao giờ cạnh tranh nhau. Mỗi đặc sủng đều có tính cách độc đáo với tâm thức, bản chất, mục đích, sách lược và phương pháp riêng của nó. Chúng ta chứng kiến mỗi đặc sủng rất độc đáo và quý giá đối với Giáo Hội Hoàn Vũ. Chính Chân Phước Gioan Phaolô II đã nhắc nhở nhiều lần, "*các phong trào trong Giáo Hội và cộng đồng tân lập là mùa xuân của Giáo Hội*". Với trên 105 đặc sủng khác nhau trong Giáo Hội trong năm 2006, chắc chắn mọi nhu cầu tâm linh đã và đang được thăng tiến và sinh hoa kết trái sung mãn.

Chúng ta chứng kiến Chúa Thánh Thần làm việc như thế nào khi đáp ứng những dấu chỉ của thời đại chúng ta. Và tuyệt đối đặc sủng của Chúa không cần hoàn chỉnh, sửa đổi hoặc vận động. Lại càng không nên kết hợp các đặc sủng với nhau, bởi vì hậu quả cho thấy nó sẽ là một cái gì có thể khá hơn hoặc tệ hơn, nhưng nó không còn giữ "căn tính" của nó nữa, cho nên chúng ta không thể duy trì danh xưng đích thực của đặc sủng "lai căng" ấy.

V. YẾU TỐ CẤU TẠO ĐẶC SỦNG HÌNH THÀNH PT CURSILLO

1. *Sứ điệp riêng biệt của Cursillo*: Thiên Chúa yêu thương các bạn và yêu thương tôi, nghĩa là tất cả chúng ta và mỗi người mỗi cách khác nhau, rất riêng biệt và có tính cách riêng tư.
2. *Tầm nhìn bao quát toàn cầu*: một viễn ảnh chân thực, mới mẻ và năng động; không phải chỉ một việc yêu mến Chúa và biết Chúa yêu mến mình một cách riêng tư và cá nhân.
3. *Một phương pháp độc đáo riêng biệt*: một phương pháp toàn bộ và căn bản dẫn đưa đến tận căn nguyên một cách chính xác, đó là ơn sủng cho mỗi Kitô hữu.
4. *Ý Thức riêng*: biết rõ thực tại chân thực của mình đang sống nhờ việc nghiên cứu môi trường, trong không gian và thời gian riêng.
5. *Có đề nghị*: một đề nghị thực tiễn, hấp dẫn và khả thi. Đó là sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực hay trưởng thành.
6. *Có cách đáp ứng riêng*: một sự đáp ứng cương quyết, trong sáng và hân hoan đối với đề nghị ấy.
7. *Có cách loan truyền riêng*: thật sống động, nhằm khơi dậy trong lòng những người khác cái bằng chứng hiển nhiên mới được khám phá, đó là chứng từ hân hoan về đặc sủng.
8. Và dĩ nhiên có *dự án riêng*: dự án này độc đáo đối với con người, cả nam lẫn nữ, họ có khả năng thuyết phục, quyết định và trung kiên. Cách này có thể nuôi dưỡng viễn ảnh, phác thảo và cải tiến thực tại, chứ không ép buộc phải quyết định, nhưng để có những cam kết kiên định.

Như vậy, theo lời trình bày của ông Bonnín, chúng ta có thể tuyên bố rằng: "*Các Khóa Học Hội Kitô Giáo hay PT Cursillo là một phong trào với phương pháp riêng của nó có ý hướng riêng, từ trong lòng Giáo Hội, bảo đảm những thực tại Kitô Giáo được đưa vào trong cuộc sống với tính cách độc đáo, nguyên thủy, và sáng tạo của mỗi con người. Với sự quyết tâm sâu đậm của họ, quyền tự do của họ giúp họ tìm hướng đi đúng đắn và họ khám phá tiềm năng của họ cũng như chấp nhận những giới hạn của họ nữa, nhờ đó ý chí của họ được củng cố. Các loại tình bạn được phát huy bởi vì họ quyết tâm và kiên trì trong đời sống cá nhân và cộng đồng hằng ngày của họ*".

Và cũng có thể nói rằng, "*PT Cursillo nhằm loan truyền tin vui nhất của thực tại khả quan nhất, đó là Thiên Chúa trong Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hữu hiệu nhất, đó là tình bạn, dành cho cái gì quý nhất của mỗi người đó là cuộc sống của các bạn trong tư cách con người phàm, là khả năng quyết định và trung kiên của các bạn*."

Từ đây chúng ta được dẫn tới mục đích của Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo.

VI. Mục Đích của Đặc Sủng Nền Tảng PT Cursillo:

1. Những kẻ sống xa cách Chúa, mặc dù không dành riêng hẳn cho họ, là thành phần đề nghị được tiếp cận tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong con người của Chúa Giêsu Kitô, qua ba cuộc gặp gỡ, đó là phương pháp của PT: gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa và gặp gỡ tha nhân. Thành phần "xa cách Chúa" là những kẻ, theo quy luật tự nhiên hay theo tiêu chuẩn, sống xa chân lý Phúc Âm, đó là tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.
2. Và nhờ sự hoán cải liên tục của chính họ, đặc sủng sẽ kích động tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, kích động mọi môi trường hoạt động của họ trong suốt ngày đêm, mỗi ngày, chính là khoảng không gian di động vuông vức của họ.
3. Và ngọn đèn Thiên Chúa đã thắp trong lòng họ sẽ tiếp tục bùng cháy và thắp sáng môi trường di động vuông vức của họ suốt ngày đêm. Đây chính xác là môi trường mà phương pháp của Đặc Sủng PT Cursillo ám chỉ.

VII. CÁC ĐẶC TÍNH NỔI BẬT BIỂU LỘ ĐẶC SỦNG NÀY

1. Một Khóa Học hay Khóa Tinh Huấn ngắn gọn, nhẹ nhàng, biệt lập, nam riêng nữ riêng, nhằm tạo sự chú ý và ý hướng.
2. Một Khóa Học Ngắn Hạn Ba Ngày, bao gồm cuối tuần hoặc các ngày lễ nghỉ, nhằm tạo sự dễ dàng cho người ta có thể thu xếp công việc để tham dự.
3. Cần một Khóa Học minh bạch: trình bày rõ ràng những đòi buộc của Kitô Giáo một cách chính xác và cô đọng.
4. Phải là một Khóa Học đơn giản, sống động, có tính cách chứng nhân và trực tiếp bằng ngôn ngữ thông thường và phổ thông của người đời.
5. Phải là một Khóa Học hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hiện tại và thật sự của người ta.
6. Khóa Học mở rộng cho mọi người; nếu thành phần lãnh đạo tham dự trước thì chỉ cần gia tốc tiến trình.
7. Phải là một Khóa Học có thể kiểm chứng được, dựa trên thực tại của cuộc sống hiện tại, không cần nhiều bài giáo lý hay thần học.
8. Tóm lại, Khóa Học phải là một cơ hội giúp người ta tự khám phá kho tàng cá nhân to tát này. Đây là "viên ngọc quý" mà mọi người đi tìm kiếm và một cách chính xác đang ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Khóa Học cần phải là nguồn nước hằng sống, tương tự như của "người phụ nữ Samaritanô".

VIII. SÁCH LƯỢC HAY PHƯƠNG CÁCH ĐỂ SỐNG ĐẶC SỦNG NỀN TẢNG CURSILLO

1. Xin nhắc lại lời ông Bonnin: "Sứ điệp Tình Yêu và Tình Bạn của Chúa Giêsu Kitô trong PT Cursillo được truyền đạt nhờ Đặc Sủng Nền Tảng bằng phương tiện hữu hiệu nhất đó là Tình Bạn, dành cho điều quý giá nhất của mỗi con người phàm, đó là chính con người họ."

2. Sách Lược Tình Bạn, được áp dụng trong toàn bộ phương pháp của Đặc Sủng, khởi sự từ giai đoạn Tiền Cursillo, nhấn mạnh và chỉ cho thấy người ta có thể sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực hay Kitô hữu trưởng thành trong ba ngày của Khóa Học, và được xác nhận trọn vẹn và phần lớn trong giai đoạn Hậu Cursillo.

3. Cũng vậy, toàn bộ phương pháp của Đặc Sủng khởi sự và duy trì sự phát triển liên tục của cảm nghiệm về ba cuộc gặp gỡ này, gặp chính mình, gặp Chúa Kitô và gặp tha nhân. Và kết quả là linh đạo giáo dân được truyền đạt giúp hướng dẫn con người trở nên thánh thiện.

4. Theo cách này, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng Đặc Sủng lây lang từ người này sang người kia khi họ nỗ lực sống và chia sẻ tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, không gì khác hơn những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.

IX. CÁC YẾU TỐ CỦA SÁCH LƯỢC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tiền Cursillo: không gì khác hơn là tìm hiểu và chuẩn bị cho ứng viên qua tình bạn.

2. Khóa Cursillo: ba ngày cùng ba cuộc gặp gỡ, với chính mình, với Chúa Kitô và với tha nhân, cho thấy có thể thực sự sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.

3. Hậu Cursillo: giai đoạn của Phương Pháp nhờ đó mà toàn bộ Đặc Sủng được dự kiến.

4. Trường Lãnh Đạo: Đây là nơi chúng ta được cho cơ hội đào sâu thêm về Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo và biến Khóa Cursillo của chính chúng ta trở thành một Khóa Cursillo bất diệt.

5. Hội Nhóm: Một trong hai phương tiện giúp sống kiên trì mà Đặc Sủng Cursillo công hiến để thăng tiến trong đời sống Kitô hữu của chúng ta.

6. Ultreya: Phương tiện thứ hai giúp kiên trì mà Đặc Sủng Cursillo công hiến để thăng tiến trong Đạo Chúa, với tư cách cá nhân và cộng đồng.

7. Văn Phòng Điều Hành: Cơ cấu này, trong cách thức tổ chức điều hành PT Cursillo tối thiểu nhất. Đặc Sủng Cursillo công hiến không nhằm dùng quyền hành hay điều khiển bất kỳ ai hay cái gì, nhưng chỉ đơn giản là phục vụ, liên kết và bảo đảm tính cách chân thực của chính Đặc Sủng này.

8. Và chính yếu là, môi trường di động vuông vức của chúng ta, nơi mà tất cả chúng ta đều có cơ hội sống và chia sẻ Kitô Giáo của chính chúng ta.

Tất cả những yếu tố này đều thiết yếu cho Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo và không thể bị thay đổi hoặc thao túng. Đây là lý do tại sao các bạn được khuyến khích tham dự một Khóa Hội Thảo "Cursillo de Cursillos" để đào sâu thêm các yếu tố này.

Chúng ta cũng cần ý thức điều này, Đặc Sủng Nền Tảng có cùng đặc tính uyển chuyển với Phúc Âm và tôn trọng những điều quan trọng có thể xảy đến cũng vì văn hóa và truyền thống khác biệt của một vài quốc gia. Miễn sao những điều ấy không gây trở ngại cho những điều thiết yếu. Ngoài ra, đôi khi cũng có những thứ ngẫu nhiên xuất hiện, đó là những thứ thừa thải mà vì lý do này lý do nọ các bạn bắt đầu thêm vào, và tôi xin đoán chắc rằng nếu chúng ta loại những thứ này ra thì tuyệt đối sẽ chẳng có gì xảy ra. Trái lại, chúng ta tạo thêm chỗ trống cho Chúa Thánh Thần làm việc, và còn đối với chúng ta, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để dọn sạch chính bản thể hay con người của chúng ta, hầu cho ơn sủng của Chúa dễ dàng xâm nhập mỗi người chúng ta hơn, vì lợi ích tốt nhất của mỗi con người phạm tục như chúng ta. Càng đơn giản bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu.

Tóm lại, Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo là một thái độ được đánh dấu bằng:

1. Sự lạc quan
2. Niềm hân hoan
3. Lòng dũng cảm và quyết tâm nắm giữ lấy
4. Thường xuyên quyết định vì đã dứt khoát
5. Trân quý sự an toàn lúc nào cũng đáng giá
6. Và bởi vì mọi sự đều do Chúa Kitô, bởi Chúa Kitô, với Chúa Kitô và cho Chúa Kitô

X. KẾT LUẬN

Xin ân cần nhắc lại lời khuyên của vị sáng lập PT Cursillo, Ông Eduardo Bonnín Aguiló: "*Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo là ơn sủng của Chúa Thánh Thần, cho nên tuyệt đối không ai có thể sửa đổi!*"

1. Là thành phần Kitô hữu lãnh đạo trong PT Cursillo, chúng ta tự do chọn trách nhiệm cho mình, như Chân Phước Gioan Phaolô II vẫn nói, "*để trung thành với Đặc Sủng Cursillo*". Và như ĐGH Bênêđictô XVI nói, "*để mở ra những lối đi mới, bày tỏ lòng trung thành đối với vị sáng lập*".

Hai trách nhiệm căn bản của thành phần Kitô hữu lãnh đạo trong PT Cursillo: đó là lòng trung thành đối với Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo và đối với vị sáng lập PT.

Làm cách nào thi hành?

a. Trước hết, bằng cách tìm tòi và đào sâu Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo qua Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos và rất nhiều tài liệu, sách vở nhờ kỹ thuật điện toán hiện đại ngày nay giúp truy cập dễ dàng.

b. Thứ nhì, bằng cầu nguyện để có thể khám phá niềm vui sống và chia sẻ Đặc Sủng Nền Tảng này, bởi vì đây là cách duy nhất để hiểu biết trọn vẹn và chia sẻ Đặc Sủng này một cách hữu hiệu.

c. Thứ ba, bằng cách giúp chính mình cập nhật mỗi ngày với Phúc Âm, để ý đến những người xung quanh và mở lòng đón nhận thực tại mình đang sống. Như thế, sứ điệp của chúng ta luôn luôn được cập nhật, mà không cần bỏ bớt hay thay đổi bất kỳ tư tưởng nào, kể cả dấu chấm hay dấu phẩy trong các dàn bài Rollos.

2. Sau cùng, chúng ta có thể nghĩ ra một phương thức, phối hợp ba từ ngữ sau đây giúp ta nhớ Tâm Thức, Bản Chất, Mục Đích và Sách Lược của Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo, như sau:

KITÔ - CON NGƯỜI - TÌNH BẠN

* **Chúa Kitô**: Luôn sống động trong mỗi người chúng ta. Chúa Kitô sống bình thường trong thực tại cuộc đời chúng ta. Và Chúa Kitô luôn gần gũi mỗi người xung quanh chúng ta.

* **Con người**: Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa qua chính Chúa Kitô Con Thiên Chúa, là anh em với Chúa Kitô, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải ý thức điều này và hãnh diện cùng biết ơn. Và thử suy nghĩ ta sẽ ra sao nếu không được như thế!

* **Tình Bạn**: Chúng ta hãy nhắc lại lời Ông Bonnín, "*PT Cursillo bao gồm việc loan truyền tin vui nhất của thực tại khả quan nhất, đó là Thiên Chúa trong Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hữu hiệu nhất, đó là tình bạn, dành cho điều gì quý nhất của mỗi con người, đó là cuộc sống của các bạn trong tư cách con người phàm, đó là khả năng quyết định và trung kiên của các bạn.*"

Tình Bạn là phương tiện có tính cách nhân bản nhất, nhằm truyền đạt sứ điệp tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, cho tất cả những người xung quanh chúng ta.

Kitô - Con Người - Tình Bạn

De Colores!